

ที่ LTS. 001/2567

วันที่ 20 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งมติกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เรื่องการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  
2. รายงานการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

บริษัท โลกอัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการรับงานของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจากเดิมมีวัตถุประสงค์ 46 ข้อ จัดทำเพิ่มเติมอีก 18 ข้อ รวมเป็น 64 ข้อ และขออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็น “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 64 ข้อ” (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งบริษัทได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 55.00 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท โดยบริษัทฯ ได้รับเงินสุทธิ (หลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้) ทั้งสิ้นจำนวน 154.02 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุนตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	จำนวนเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ ใช้เงิน โดยประมาณ	รายละเอียด
1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท	100.00	2567-2568	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดหาสินค้าสำหรับโครงการขนาดใหญ่ของบริษัท อันได้แก่สวนสาธารณะ อัจฉริยะ โครงการ smart pole โครงการ smart city และโครงการ smart street light

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	จำนวนเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ ใช้เงิน โดยประมาณ	รายละเอียด
2. เพื่อใช้ลงทุนในตึกออฟฟิศ Showroom และโกดังสินค้า	54.02	2567-2568	เพื่อใช้ลงทุนในตึกออฟฟิศ Showroom และโกดังสินค้า แถวกรุงเทพฯกรีฑา พื้นที่ประมาณ 260 ตารางวา โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวม ประมาณ 2,000 ตารางเมตร โดยบริษัทได้มีการสำรวจและประเมินการก่อสร้างเบื้องต้น มีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 100 - 120 ล้านบาท สัดส่วนค่าที่ดินต่อค่าสิ่งปลูกสร้าง ประมาณ 40 : 60 โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ในโครงการนี้จะมาจากการเสนอขายหลักทรัพย์ 54.02 ล้านบาท และส่วนที่เหลือมาจากเงินกู้ยืมธนาคารและกระแสเงินสดจากผลการดำเนินงานของบริษัท โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2568
รวม	154.02		

บริษัทได้พิจารณาสถานการณ์เศรษฐกิจและแผนงบประมาณของรัฐบาลที่มีการเบิกจ่ายล่าช้า รวมถึงโอกาสทางธุรกิจ ในภาคเอกชน โดยเฉพาะทางด้าน IT Solution จึงสังเกตเห็นว่า วัตถุประสงค์การใช้เงินปัจจุบันมีข้อจำกัดที่ส่งผลต่อการสร้างประโยชน์และผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องของข้อจำกัดของโครงการที่ถูกระงับไว้ ที่มีความยืดหยุ่นน้อยหากเกิดความล่าช้าในโครงการต่างๆ

บริษัทจึงมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน ( รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับแผนธุรกิจโดยภาพรวม และ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสการเติบโตของบริษัท และมูลค่าของบริษัท โดยจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง กับลูกค้าทุกกลุ่ม และรวมถึงธุรกิจ IT Solution ทั้งการซื้อสินค้าเพื่อขายและติดตั้งให้กับลูกค้า การซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ทางด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างและธุรกิจ IT Solution

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะช่วยให้การใช้เงินมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับแผนธุรกิจโดยภาพรวม และ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างโอกาสการเติบโตของบริษัท และมูลค่าของบริษัท อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ข้อมูล โดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	วงเงินเดิม		วงเงินภายหลังการเปลี่ยนแปลง		ระยะเวลา การใช้เงิน ปี พ.ศ.
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	
1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท ในการจัดหาสินค้าสำหรับ โครงการขนาดใหญ่ของบริษัท อันได้แก่ สวนสาธารณะอัจฉริยะ โครงการ smart pole โครงการ smart city และ โครงการ smart street light	100.00	64.93	25	16.23	2567- 2668
2. เพื่อใช้ลงทุนในดีคอปฟิศ Showroom และ โกดังสินค้า	54.02	35.07	-	-	-
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทในการจัดหา อุปกรณ์ด้าน หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง กับลูกค้าทุก กลุ่ม และรวมถึงธุรกิจ IT Solution ทั้งการ ซื้อสินค้าเพื่อขายและติดตั้งให้กับลูกค้า การ ซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการ ประกอบธุรกิจ ทางด้านหลอดไฟและ อุปกรณ์ส่องสว่างและ ธุรกิจ IT Solution	-	-	129.02	83.77	2567- 2668
รวม	154.02	100.00	154.02	100.00	

บริษัทมีแผนการใช้เงิน โดยบริษัทมีแผนการใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และจะเน้นไปในธุรกิจที่มีศักยภาพและ  
ส่งเสริมและ/หรือต่อยอดธุรกิจหลักของบริษัทฯ ทั้งในด้านของไฟส่องสว่างและ IT Solution ซึ่งธุรกิจ IT Solution เป็น  
หนึ่งในธุรกิจที่บริษัททำอยู่แล้วในปัจจุบัน ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลในแบบ filing การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ  
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยจะพิจารณาจากการให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าทั้งด้านอัตราส่วนกำไร ระยะเวลาการคืน  
ทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจัดหาสินค้าและขายสินค้าและอุปกรณ์โคม  
ไฟส่องสว่างให้กับภาครัฐและเอกชน โครงการด้าน Data Center ในการติดตั้ง ทดสอบและให้เข้าใช้ระบบ เป็นต้น

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการพิจารณาทางเลือกในการลงทุน โดยใช้แหล่งเงินทุนจากการระดม  
ทุนให้ก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อพิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจและความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้ว โดย  
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการจัดหา อุปกรณ์ด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง กับลูกค้า  
ทุกกลุ่ม อาทิเช่น โครงการอันได้แก่สวนสาธารณะอัจฉริยะ โครงการ smart pole โครงการ smart city และ โครงการ  
smart street light และรวมถึงธุรกิจ IT Solution ทั้งการซื้อสินค้าเพื่อขายและติดตั้งให้กับลูกค้า การซื้อสินทรัพย์ที่



เกี่ยวข้องและสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ทางด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างและ ธุรกิจ IT Solution ซึ่งอาจจะครอบคลุมถึงการซื้อสำนักงาน อาคาร โรงงาน โกดังสินค้า โดยระบุไว้ในวัตถุประสงค์การใช้เงินใน ข้อ 3 และในกรณีที่ทำที่สุด บริษัทไม่ได้เข้าลงทุนใน ดีก้ออฟฟิศ Showroom และ โกดังสินค้า บริษัทมีมาตรการป้องกันความเสี่ยง โดยการต่อสัญญาเช่าสำนักงานและ โกดังเดิม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของผู้เช่าเป็นอย่างดี รวมถึงการจ่ายชำระค่าเช่าตรงตามกำหนด จากความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวทำให้ที่ผ่านมาบริษัทสามารถต่อสัญญาเช่ากับเจ้าของพื้นที่เช่ามาได้ตลอด หรือ บริษัทอาจจะเช่าสำนักงานหรืออาคารอื่นที่เหมาะสมและจะไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจได้

3. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมายและกฎระเบียบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567  
วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท  
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO)  
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 (Record Date) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายกิตติพงษ์ วัฒนโนช )  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จำนวนข้อทั้งหมดของวัตถุประสงค์ของบริษัทเปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งมีจำนวน 46 ข้อ เป็นวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 64 ข้อ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

ลำดับ	การแก้ไข/เพิ่มเติม	ข้อความวัตถุประสงค์
1.	เพิ่มเติม	ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาต่างๆ ด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ทุกประเภท
2.	เพิ่มเติม	ประกอบกิจการให้บริการ ให้เช่า ติดตั้งเคลื่อนย้าย ตรวจสอบ จัดเก็บเอกสารและข้อมูล สำรองข้อมูล ควบคุม ดูแลรักษาแก้ไขซ่อมแซม ดัดแปลง ออกแบบ ผลิต พัฒนา วิเคราะห์วางระบบงาน ฝึกอบรม ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย และเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่ต่างๆ ของสินค้าดังกล่าว
3.	เพิ่มเติม	ประกอบกิจการให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสารทุกชนิดทุกประเภทและให้บริการระบบสารสนเทศ สำหรับบุคคล นิติบุคคล คณะบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ
4.	เพิ่มเติม	ประกอบธุรกิจให้บริการ (Cloud Services) และบริการแบบรับฝากเซิร์ฟเวอร์ (Internet Data Center)
5.	เพิ่มเติม	ประกอบธุรกิจให้บริการ สถานที่นั่งทำงานร่วมกันกับผู้อื่น (Co-working Space) บริการพื้นที่เปิดให้คนนอกเข้ามาใช้บริการนั่งทำงาน
6.	เพิ่มเติม	ประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก คอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
7.	เพิ่มเติม	ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา คอมพิวเตอร์และระบบของคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทุกประเภท
8.	เพิ่มเติม	ผลิตจำหน่าย ซ่อมแซม ให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนอุปกรณ์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ จอภาพ อุปกรณ์ถ่ายภาพ 3 มิติ อุปกรณ์เครื่องเสียงในที่ประชุม อุปกรณ์เครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ เครื่องเสียงแบบโถงเดี่ยว ไมโครโฟน ลำโพง ชุดขยายเสียง/ภาพ ระบบแผ่นในอาคารห้องประชุม สตูดิโอ โคมไฟ หลอดไฟ ชุดควบคุมแสงสีเสียง กล้องถ่ายภาพ กล้องวิดีโอทุกประเภท จอภาพแบบพลาสมา แอลซีดี

ลำดับ	การแก้ไข/เพิ่มเติม	ข้อความวัตถุประสงค์
9.	เพิ่มเติม	ผลิต จำหน่าย ประกอบ ซ่อมแซม ให้เช่า ให้บริการ ออกแบบอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของ คอมเพรสเซอร์ในเครื่องปรับอากาศ บัลลัสต์ อิเล็กทรอนิกส์ คอมประหยัดพลังงาน โซลาร์เซลล์ ผนังกันความร้อน ฝ้ากันความร้อน อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุมส่องสว่าง อุปกรณ์ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด
10.	เพิ่มเติม	ผลิต จำหน่าย ประกอบ ซ่อมแซม ให้เช่า ให้บริการออกแบบอุปกรณ์สื่อสาร วิทยุรับส่งทุกชนิดทุกประเภทโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ประกอบของโทรศัพท์มือถือ เครื่องโทรสาร
11.	เพิ่มเติม	ผลิต จำหน่าย ประกอบ ซ่อมแซม ให้เช่า ให้บริการออกแบบอุปกรณ์สื่อสาร การเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนทางไกล สื่อการเรียนการสอนทุกชนิดทุกประเภท
12.	เพิ่มเติม	ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
13.	เพิ่มเติม	ประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งรวมทั้งการให้บริการอินเทอร์เน็ต (INTERNET) อันหมายถึง การให้บริการเชื่อมโยง ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (INTERNET) ในเชิงพาณิชย์ เพื่อการติดต่อและให้ระบบสารสนเทศร่วมกัน และการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่าย เช่น การเข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ห่างไกล การโอนแฟ้มข้อมูลจากเครื่องอื่นๆ บนเครือข่าย การท่องเที่ยวในเครือข่ายด้วยโปรแกรมสืบค้นข้อมูลประเภทต่างๆ การโต้ตอบ (INTERACTIVE) กับผู้ใช้เครือข่ายอื่นๆ โดยการได้รับสิทธิหรืออนุญาตจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายธุรกิจอันเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมและธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่องใกล้เคียงกัน
14.	เพิ่มเติม	ประกอบกิจการธุรกิจโทรคมนาคม ขาย ให้บริการ รวมทั้งการจัดตั้ง การดำเนินการและซ่อมแซม บำรุงเครือข่าย การสื่อสาร ข้อมูลภาพและเสียงผ่านดาวเทียมภายในประเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ และการจัดหาบริการอื่น ๆ
15.	เพิ่มเติม	ประกอบธุรกิจการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
16.	เพิ่มเติม	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการและควบคุมการจราจรทางอากาศของอากาศยานไร้คนขับ รวมถึงให้บริการลงทะเบียนอากาศยานไร้คนขับ การวางแผนการบิน การอนุมัติแผนการบินของอากาศยานไร้คนขับ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) ให้บริการระบบติดตามตำแหน่งของอากาศยานไร้คนขับ (Tracking System) และให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอากาศยานไร้คนขับ

ลำดับ	การแก้ไข/ เพิ่มเติม	ข้อความวัตถุประสงค์
17.	เพิ่มเติม	ประกอบธุรกิจโดยใช้ข้อมูลเทคโนโลยีด้านสารสนเทศเข้ามาทำการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการประกอบธุรกิจ และประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษา บริการงานวิจัย งานวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ รวมทั้งการใช้เพื่อประกอบธุรกิจในทางอุตสาหกรรม ทางเกษตรกรรม ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และการส่งเสริมกลยุทธ์ทางโฆษณาและการทำการตลาด
18.	เพิ่มเติม	ประกอบธุรกิจ ทำการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ นำเข้า ส่งออก จำหน่าย เป็นตัวแทนจำหน่าย ให้เช่า เช่าซื้อ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ทุกชนิด ทุกประเภท รวมถึงซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ต่างๆ และให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาให้คำแนะนำในการใช้และฝึกอบรม เพื่อใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการประกอบ การค้าและบริการในด้านต่างๆรวมถึงในทางอุตสาหกรรม ทางเกษตรกรรม ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และการส่งเสริมกลยุทธ์ทางการโฆษณาและการทำการตลาด



รายงานการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

ตามที่บริษัท โลท็อพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “LTS”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 55.00 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท โดยบริษัทฯ ได้รับเงินสุทธิ (หลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้)ทั้งสิ้นจำนวน 154.02 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุนตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	รายละเอียด
1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท	100.00	2567-2568	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดหาสินค้าสำหรับโครงการขนาดใหญ่ของบริษัท อันได้แก่สวนสาธารณะอัจฉริยะ โครงการ smart pole โครงการ smart city และ โครงการ smart street light
2. เพื่อใช้ลงทุนในดีคอปฟิศ Showroom และโกดังสินค้า	54.02	2567-2568	เพื่อใช้ลงทุนในดีคอปฟิศ Showroom และ โกดังสินค้า แถวกรุงเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ 260 ตารางวา โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวม ประมาณ 2,000 ตารางเมตร โดยบริษัท ได้มีการสำรวจและประเมินการก่อสร้างเบื้องต้น มีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 100 - 120 ล้านบาท สัดส่วนค่าที่ดินต่อค่าสิ่งปลูกสร้าง ประมาณ 40 : 60 โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ในโครงการนี้จะมาจากการเสนอขายหลักทรัพย์ 54.02 ล้านบาท และส่วนที่เหลือมาจากเงินกู้ยืมธนาคารและกระแสเงินสดจากผลการดำเนินงานของบริษัท โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2568
รวม	154.02		

บริษัทได้พิจารณาสถานการณ์เศรษฐกิจและแผนงบประมาณของรัฐบาลที่มีการเบิกจ่ายล่าช้า รวมถึงโอกาสทางธุรกิจในอนาคตของภาคเอกชน โดยเฉพาะทางด้าน IT Solution จึงสังเกตเห็นว่า วัตถุประสงค์การใช้เงินปัจจุบันมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประโยชน์และผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องของข้อจำกัดของโครงการที่ถูกระงับไว้ที่มีความยืดหยุ่นน้อยหากเกิดความล่าช้าในโครงการต่างๆ

บริษัทจึงมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับแผนธุรกิจโดยภาพรวม และ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างโอกาสการเติบโตของบริษัท และมูลค่าของบริษัท โดยจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง กับลูกค้าทุกกลุ่ม และรวมถึงธุรกิจ IT Solution ทั้งการซื้อสินค้าเพื่อขายและติดตั้งให้กับลูกค้า การซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ทางด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างและ ธุรกิจ IT Solution บริษัทจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน หากรายการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ



เช่น (1) การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล (2) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (ก) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น หรือ (ข) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (ก) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนั้น (3) การเปลี่ยนกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติได้และให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบในคราวถัดไป

ทั้งนี้ ในกรณีของบริษัทฯ เป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 71/2561 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทฯ ต้องระบุมหาเหตุเห็นของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้:

- จำนวนเงินหรือกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่บริษัทฯ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
- ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจำเป็น และประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์การใช้เงิน
- ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป
- แผนการใช้เงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุน และมาตรการรองรับในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามแผนดังกล่าว
- ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หรือต่อประมาณการใด ๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี) อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO และได้ให้ความเห็น ดังนี้:

จำนวนเงินหรือกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่บริษัทฯ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง

จำนวนเงินที่บริษัทฯ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์มีจำนวนทั้งสิ้น 129.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.77 ของจำนวนเงินภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสุทธิ ซึ่งจากข้อมูลทางการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 บริษัทฯ มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 176.38 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการใช้เงินทุน ซึ่งระยะเวลาในการใช้เงินเพิ่มทุนยังคงเป็นกำหนดระยะเวลาเดิม คือ ภายในปี 2567 - 2568

ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจำเป็น และประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและลดความเสี่ยงในการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะต่อขยายการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้รายได้และกำไรจากการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการเงินเพิ่มทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในปัจจุบันและรองรับแผนการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ และขยายกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงเห็นควรที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากเดิมที่ใช้เป็นเงินลงทุนในคิกออฟฟิศ Showroom และ โกดังสินค้าหมุนเวียน และเงินทุนหมุนเวียนในโครงการ Smart pole โครงการ smart city และ โครงการ smart street light มาใช้ใน เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง กับลูกค้าทุกกลุ่ม และรวมถึงธุรกิจ IT Solution ทั้งการซื้อสินค้าเพื่อ

ขายและติดตั้งให้กับลูกค้า การซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ทางด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างและ ธุรกิจ IT Solution

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะช่วยให้การใช้จ่ายเงินมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับแผนธุรกิจโดยภาพรวม และ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างโอกาสการเติบโตของบริษัท และมูลค่าของบริษัท อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	วงเงินเดิม		วงเงินภายหลังการเปลี่ยนแปลง		ระยะเวลาการใช้เงิน ปี พ.ศ.
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	
1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในการจัดหาสินค้าสำหรับโครงการขนาดใหญ่ของบริษัท อันได้แก่สวนสาธารณะอัจฉริยะ โครงการ smart pole โครงการ smart city และ โครงการ smart street light	100.00	64.93	25	16.23	2567- 2668
2. เพื่อใช้ลงทุนในดีคอปฟิศ Showroom และ โกดังสินค้า	54.02	35.07	-	-	-
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการจัดหา อุปกรณ์ด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง กับลูกค้าทุกกลุ่ม และรวมถึงธุรกิจ IT Solution ทั้งการซื้อสินค้าเพื่อขายและติดตั้งให้กับลูกค้า การซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ทางด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างและ ธุรกิจ IT Solution	-	-	129.02	83.77	2567- 2668
<b>รวม</b>	<b>154.02</b>	<b>100.00</b>	<b>154.02</b>	<b>100.00</b>	

แผนการใช้จ่ายเงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุน และมาตรการรองรับในกรณีที่ดินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น ไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามแผนดังกล่าว

บริษัทมีแผนการใช้เงิน โดยบริษัทมีแผนการใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และจะเน้นไปในธุรกิจที่มีศักยภาพและส่งเสริมและ/หรือต่อ ยอดธุรกิจหลักของบริษัทฯทั้งในด้านของไฟส่องสว่างและ IT Solution ซึ่งธุรกิจ IT Solution เป็นหนึ่งในธุรกิจที่บริษัททำอยู่แล้วในปัจจุบัน ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลในแบบ filing การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยจะพิจารณาจากการให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าทั้งด้านอัตราส่วนกำไร ระยะเวลาการคืนทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจัดหาสินค้าและขายสินค้าและอุปกรณ์ โคมไฟส่องสว่างให้กับภาครัฐและเอกชน โครงการด้าน Data Center ในการติดตั้ง ทดสอบและให้เข้าใช้ระบบ เป็นต้น

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการพิจารณาทางเลือกในการลงทุนโดยใช้แหล่งเงินทุนจากการระดมทุนให้ก่อประโยชน์ สูงที่สุดต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อพิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจและความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้ว โดย เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในการจัดหา อุปกรณ์ด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง กับลูกค้าทุกกลุ่ม อาทิเช่น โครงการอันได้แก่สวนสาธารณะอัจฉริยะ โครงการ smart pole โครงการ smart city และ โครงการ smart street light และรวมถึงธุรกิจ IT Solution ทั้งการซื้อสินค้าเพื่อขายและติดตั้งให้กับลูกค้า การซื้อสินทรัพย์ที่

เกี่ยวข้องและสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ทางด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างและ ธุรกิจ IT Solution ซึ่งอาจจะครอบคลุมถึงการซื้อสำนักงาน อาคาร โรงงานโกดังสินค้า โดยระบุไว้ในวัตถุประสงค์การใช้เงินใน ข้อ 3 และในกรณีที่ท้ายที่สุด บริษัทไม่ได้เข้าลงทุนใน ดิจิตอลฟิต Showroom และ โกดังสินค้า บริษัทมีมาตรการป้องกันความเสี่ยง โดยการต่อสัญญาเช่าสำนักงานและ โกดังเดิม ซึ่งที่ผ่านมามีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของผู้เช่า เป็นอย่างดี รวมถึงการจ่ายชำระค่าเช่าตรงตามกำหนด จากความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวทำให้ที่ผ่านมามีบริษัทสามารถต่อสัญญาเช่ากับเจ้าของพื้นที่เช่ามา ได้ตลอด หรือ บริษัทอาจจะเช่าสำนักงานหรืออาคารอื่นที่เหมาะสมและจะไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจได้ และจะนำเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทพิจารณาก่อนเข้าทำรายการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการเข้าทำรายการ รวมทั้งบริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ ได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนใน รายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยมีวงเงินจากการเสนอขายหุ้น IPO ที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 154.02 ล้านบาท เพียงพอต่อแผนการดำเนินงานที่วางไว้ หากวงเงินดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ทบทวนแผนการใช้เงินและหาแหล่งเงินทุนอื่นมาเพิ่มเติม เช่น การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน การออกตราสารหนี้ เป็นต้น

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หรือต่อประมาณการใด ๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี) อัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

ดังนั้นบริษัทฯ ประเมินว่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างและ IT Solution ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 38 (6) (ก) หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน ตามที่ระบุไว้ในคำขออนุญาตหรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง